

XÂY DỰNG ĐẢNG

Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Kiến Xương



Cán bộ Văn phòng Đảng ủy thị trấn Kiến Xương hướng dẫn Chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa sử dụng phần mềm.

Thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Huyện ủy Kiến Xương đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tới các địa phương, đơn vị nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt của các loại hình chi bộ, bảo đảm thực hiện đúng các quy định về chức năng, nhiệm vụ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Chi bộ tổ dân phố Cộng Hòa, thị trấn Kiến Xương là 1 trong 3 đơn vị được chọn làm điểm xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong loại hình chi bộ thôn, tổ dân phố ở Kiến Xương. Ông Vũ Kim Tôn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố cho biết: Là đơn vị có số lượng đảng viên đông nhất trong 25 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn với 104 đảng viên trong đó đa phần đảng viên là cán bộ hưu trí nên đều là những người có kinh nghiệm trên các lĩnh vực, tiên phong, gương mẫu, nhiệt huyết với mọi phong trào. Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở tổ dân phố có nhiều thuận lợi bởi từ trước đến nay chi bộ hoạt động nền nếp, luôn là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở khung tiêu chí về tổ dân phố kiểu mẫu và tình hình thực tế của địa phương, chi bộ đã họp và lựa chọn nội dung đăng ký mô hình xây dựng nếp sống văn minh trong việc học, việc hỷ, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, khuyến khích học tập, xã hội học tập. Để thực hiện nội dung này, chi bộ đã ra nghị quyết lãnh đạo, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban chi ủy, nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên theo dõi sát sao từng cụm, khu dân cư trong đó đặc biệt để cao tính gương mẫu của từng đảng viên trong

quá trình thực hiện. Đây là thể mạnh của tổ dân phố bởi từ trước đến nay tổ dân phố luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang. Đặc biệt, tổ dân phố cũng tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài, nhiều năm liên tục dẫn đầu thị trấn về số lượng học sinh giỏi: điển hình như năm 2021 có 123 học sinh giỏi các cấp, có 24 cháu đỗ đại học.

Ở xã Bình Định, việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu đã được Đảng ủy xã tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp công tác tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu bảo đảm thực chất, hiệu quả, phát huy thế mạnh của từng đảng viên chi bộ, Đảng ủy xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu các chi bộ đăng ký bám sát các đề án, hướng dẫn của cấp trên đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và phân công nhiệm vụ cho đảng viên... Trên cơ sở đó, năm 2022 Đảng ủy xã đã lựa chọn Chi bộ Trường Tiểu học Bình Định xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu với nội dung nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Năm 2023, Đảng ủy xã lựa chọn 1 - 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 đăng ký xây dựng mô hình. Đến năm 2025 phấn đấu có từ 90% số chi bộ trở lên đạt mức chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 20% chi bộ trong xã đạt

kiến quốc trường kỳ và vĩ đại của dân tộc. Nhìn lại hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, báo chí nước ta có nhiều đổi mới và vươn lên mạnh mẽ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy mẫu mực của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã để lại di sản báo chí phong phú cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và những người làm báo vận dụng, đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; để báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi là vũ khí chính trị tư tưởng sắc bén trên suốt chặng đường đi tới của dân tộc. Tại Đại hội III của Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, cũng là nhiệm vụ của báo chí ta" và Người quan niệm: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo, định hướng của Đảng, báo chí nước nhà đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới. Đại hội VI của Đảng (12/1986), đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Giai đoạn này mở ra thời kỳ đổi mới của cách mạng Việt Nam. Trong xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Linh đặc biệt chú ý phương châm được thông qua tại Đại hội VI: Hãy dũng cảm "nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật" để thấy rõ những sai lầm, yếu kém, vạch rõ nguyên nhân, để ra biện pháp khắc phục, xoay chuyển tình thế, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và tiến lên. Dưới giác ngộ của phương châm này, đồng chí Nguyễn Văn Linh thấy rõ, việc thực hiện các quyết sách đổi mới bị cản trở bởi rất nhiều hiện tượng tiêu cực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và sự trì trệ bởi cơ chế quan liêu bao cấp. Đặc biệt, những cán bộ thoái hóa biến chất, những kẻ đút lót, buôn lậu, làm hàng giả... đã triệt để lợi dụng những sơ hở của cơ chế cũ, làm trầm trọng sự trì trệ và tiêu cực trong xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng, thực hiện đổi mới phải gắn liền với việc đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, tháo gỡ ách tắc phải đi đôi với việc kiên quyết loại trừ những kẻ đã từng lợi dụng cơ chế bảo thủ, làm rối loạn kỷ cương phép nước. Để chống tiêu cực,

Phát huy vai trò báo chí cách mạng trong sự nghiệp đổi mới đất nước

(Tiếp theo trang 1)



Phóng viên Báo Thái Bình tác nghiệp tại cơ sở.

đồng chí Nguyễn Văn Linh nghĩ về binh chủng đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng là báo chí. Chọn "binh chủng" báo chí để chống tiêu cực.

Không chỉ suy nghĩ và chỉ đạo chống tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã đi tiên phong trên mặt trận này. Ngày 25/5/1987, Báo Nhân Dân đăng trên trang nhất bài viết về hàng tit đảm "Những việc cần làm ngay" của tác giả N.V.L. Tư tưởng của đạo của đồng chí Tổng Bí thư đã khai thông mạch chảy của báo chí nước nhà trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "thế lực nội xâm", giúp quần chúng biết nghị quyết của Đảng, hiểu nghị quyết của Đảng để đấu tranh chống những kẻ làm không đúng, gây oan ức trong nhân dân.

Từ đó đến nay, không có nhiệm kỳ nào T.Ư Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng như Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VI); trong thời kỳ đổi mới là Nghị quyết T.Ư 3 (khóa VII), Nghị quyết T.Ư 6 lần II (khóa VIII), Kết luận Hội nghị T.Ư 4 (khóa IX) là Nghị quyết "Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí". Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" đi vào chiều sâu, hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, kết hợp giữa xây và chống nên có bước tiến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả cụ thể rất quan trọng, toàn diện, rõ rệt, để lại dấu ấn tốt, tạo niềm tin trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

Với thế mạnh hệ thống báo chí nước nhà, công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng - thứ "giặc nội

xâm" trên các phương tiện thông tin đại chúng đã tập trung nêu bật những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đã thông tin kịp thời những sai phạm của cán bộ, đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Đảng các cấp kết luận, xử lý. Việc thực hiện quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước cùng những hình thức kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Đồng thời, tổng hợp "bức tranh toàn cảnh về phòng, chống tham nhũng", báo chí đi vào phân tích, rút ra bài học từ thực tiễn để định hướng dư luận, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được nâng lên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về nguy cơ, tác hại của tham nhũng đối với việc giữ vững an ninh chính trị, ổn định đất nước; về tầm quan trọng cũng như những khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống tham nhũng, việc xử lý nghiêm minh, việc xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm không làm chậm lại sự phát triển mà ngược lại, là cơ hội để làm trong sạch bộ máy, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của bộ máy và đội ngũ cán bộ, thực địa phát triển kinh tế - xã hội.

Trong nhiều thập kỷ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta dồn sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại

hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khi mà các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã và đang cấu kết chặt chẽ với nhau, lợi dụng quyền dân chủ trong thông tin, khai thác sâu công nghệ truyền thông, "mở mặt trận" tuyên truyền những nội dung thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật, vu khống, bôi nhọ, nói xấu chế độ, chủ trương, đường lối, quyết sách của Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng, nhân dân. Ngày hiểm họa, chúng dùng nhiều hình thức kích động, mua chuộc những người, thiếu thông tin, nhẹ dạ hoặc những người đang bị bất mãn với quá trình thực thi chính sách của Nhà nước. Âm mưu, phương thức, thủ đoạn mà chúng sử dụng hiện nay hết sức tinh vi và nham hiểm. Hoạt động chống phá diễn ra có bài bản, được che đậy một cách khéo léo, tinh vi.

Mặt khác, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" diễn ra trên nhiều mặt như: Suy thoái về tư tưởng, chính trị; sự sa đọa về đạo đức, lối sống... Nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm của Đảng; thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thiếu dũng khí bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những quan điểm sai trái, lệch lạc; không còn ý thức vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, tham nhũng, ham quyền lực, bê

phái, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của nhân dân...

Phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 4 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: "Tự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phân bổ lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa cần tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong bối cảnh đó, báo chí nước nhà thêm một lần khẳng định là binh chủng hùng hậu, xung kích thực hiện ngày càng hiệu quả hơn việc đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch; tăng cường đấu tranh với các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", các hiện tượng tiêu cực, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Báo chí đã đi vào phân tích, làm rõ, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, mơ hồ về chính trị, các biểu hiện, luận điệu sai trái, xuyên tạc, các vi phạm nguyên tắc, nhất là trong tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên... Từ đó đã góp phần bảo đảm mục tiêu, lợi ích của đất nước, của xã hội, của nhân dân cũng như của Đảng, của chính quyền và các tổ chức khác trong xã hội.

Tựu chung, trong quá trình đổi mới đất nước, báo chí cách mạng đã kiên trì bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện định hướng, thông tin kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện và nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến gắn với phong, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, đấu tranh với thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; phê phán những quan điểm, nhận thức sai trái, biểu hiện tiêu cực, trì trệ, góp phần kiên nghị, dũng cảm, hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

(còn nữa)

An toàn khi dạy bơi cho trẻ

Trong những ngày hè oi ả, được bơi trong làn nước mát trong sự là niềm vui lớn đối với mỗi người, đặc biệt là các em nhỏ. Nhiều lớp dạy bơi được các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức thu hút nhiều phụ huynh, trẻ em tham gia. Các lớp học này không chỉ tạo niềm vui cho trẻ trong dịp hè mà còn tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em.

Từ đầu tháng 6, nhiều lớp học bơi miễn phí do đoàn thanh niên phối hợp tổ chức đã thu hút nhiều em học sinh. Mỗi lớp học được tổ chức từ 10 - 15 buổi, vào các buổi sáng hoặc chiều tối. Tại các lớp học, các em được dạy kỹ thuật bơi lội, hô hấp dưới nước, khả năng đuối nước,

bơi ếch, bơi sải...; kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước: sơ cấp cứu, cách xử lý tình huống khi có trường hợp bị đuối nước, những điều nên tránh để phòng, chống tai nạn đuối nước. Cùng với đó, thông qua các nguồn vận động, đoàn thanh niên các cấp đã trao tặng áo phao cho trẻ em, cấm biển cảnh báo phòng, tránh đuối nước tại khu vực nguy hiểm. Anh Khổng Vũ Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) cho biết: Hàng năm, Đoàn Thanh niên xã đều phối hợp dạy bơi cho trẻ em. Qua các lớp học, các em nắm được các kỹ năng bơi cơ bản, tự tin hơn trước. Đoàn Thanh niên xã đã cử đoàn viên đã được tập huấn kiến thức về bơi lội để hỗ trợ các thầy

giáo hướng dẫn cho các em. Các lớp không chỉ giúp trẻ em biết bơi, phòng tránh tai nạn đáng tiếc mà còn phát hiện, bồi dưỡng nhiều em có tố chất về bơi lội. Tại một buổi học bơi ở Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh, sau khi khởi động và tập một số động tác, bài tập hỗ trợ như đạp chân, quạt tay, các em tập xuống nước tập thở, tập nổi trên mặt nước và tập bơi ếch. Hào hứng, phấn khởi tập luyện trong làn nước mát, em Vương Hùng Cường, phường Bồ Xuyên (thành phố Thái Bình) cho biết: Hè đến em thích nhất là được bố mẹ cho học bơi. Bơi lội giúp em rèn luyện sức khỏe và phòng tránh đuối nước cho bản thân. Có kỹ năng bơi lội sẽ giúp em tự

tin khi đi du lịch biển cùng gia đình.

Ngoài các lớp dạy bơi miễn phí, để tìm được một điểm học bơi phù hợp thì các phụ huynh đã tìm hiểu thông tin thật kỹ, làm sao bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình; vừa để rèn luyện kỹ năng bơi cho con trẻ vừa rèn luyện sức khỏe dẻo dai, đồng thời giúp các con tránh xa các trò chơi không lành mạnh trong thời gian rảnh rỗi. Bà Trần Thị Nhuận, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Cháu tôi học bơi tại Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh. Học ở đây rất an toàn, khi các cháu khởi động trên cạn hay bơi ở dưới nước đều có các thầy cô bên cạnh và các nhân viên giám sát. Phụ huynh đưa trẻ đi học bơi có chỗ ngồi an toàn để trông nom các cháu. Xung quanh bể bơi có hàng rào bảo vệ, nhân viên bể bơi thường

xuân nhắc nhở về nội quy bể bơi để mọi người cùng tuân thủ, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Dù là miễn phí hay tính phí thì việc bảo đảm an toàn cho trẻ được đội ngũ cán bộ đoàn, các huấn luyện viên, nhân viên các bể bơi đặt lên hàng đầu. Ngoài việc nhắc nhở người bơi thực hiện nội quy của bể bơi; quan sát, giám sát chặt chẽ khu vực dưới phần công, phát hiện kịp thời mọi biểu hiện của đuối nước thì trong trường hợp xấu, các đơn vị sẵn sàng tổ chức cứu hộ kịp thời và thông báo ngay với nhân viên y tế và cơ sở y tế gần nhất. Anh Khổng Vũ Thành, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Mỹ cho biết thêm: Ngay từ khi đăng ký học bơi, tập trên cạn, ban tổ chức yêu cầu phụ huynh cùng với ban tổ chức thường xuyên theo dõi các cháu xuống nước, chẳng may có sự cố gì thì chúng ban tổ chức xử lý

ngay. Còn Anh Văn Tuấn, huấn luyện viên bể bơi xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình) cho biết: Bể bơi luôn có trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn như phao cứu sinh, gây cứu hộ và phồng y tế. Bể còn phối hợp với Trạm Y tế xã cấp cứu kịp thời những

trường hợp đuối nước. Về đội ngũ, bể bơi có 2 nhân viên được đào tạo, cấp chứng chỉ luôn thường trực để bảo đảm an toàn cho học viên học bơi.

Sau 2 năm tạm dừng dạy bơi do dịch Covid-19, sự trở lại của các lớp học

bơi mà các cấp bộ đoàn phối hợp tổ chức với sự chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực chu đáo sẽ góp phần tạo sân chơi an toàn, bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

QUAN PHƯƠNG



Dạy bơi cho trẻ tại bể bơi xã Vũ Đông (thành phố Thái Bình).